

เอกสารแนบ 3

ประวัติการทำงานใน บริษัท สตีล อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
ของพนักงานระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ร้อยละการถือหุ้นใน บริษัท	ประสบการณ์ทำงานในบมจ.สตีล อินเตอร์เทค	
					ระยะเวลาการทำงาน	ตำแหน่ง
นายसानิต์ ชมโคตร	39	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	ไม่มี	-	2541 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกติดตั้ง ฝ่ายปฏิบัติการ
นายเฉลิมพล ตระกูลวงษ์บวร	30	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขางานโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ไม่มี	-	2547 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกออกแบบ ฝ่ายขายและการตลาด
น.ส.นิตา เกตจินดา	35	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	ไม่มี	-	2547 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายนิรุทธิ์ ทับทิม	29	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี	ไม่มี	-	2548 - ปัจจุบัน	หัวหน้าฝ่ายขาย
นายศราวุธ เขียวพิมพา	37	- อนุปริญญาวิทยาศาสตร สาขาก่อสร้าง สถาบันราชภัฏจันทรเกษม	ไม่มี	-	2539 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกติดตั้ง ฝ่ายปฏิบัติการ
นายสมประสงค์ จิตการ	39	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช	ไม่มี	-	2548 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกออกแบบ ฝ่ายขายและการตลาด
น.ส.อรทัย รัตนะเศรษฐี	28	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏพระนคร	ไม่มี	-	2544 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน
น.ส.นพมาศ ชันทอง	34	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทพาณิชยกรรม โรงเรียนเทคนิคศรีวัฒนา	ไม่มี	-	2539 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
นายประยูทธ วิเชียรฉาย	34	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	ไม่มี	-	2548 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
นายสันติ มีสูงเนิน	51	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา	ไม่มี	-	2540 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต
น.ส.ธัญญธร จำเนียรกาล	31	- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด สถาบันราชภัฏราชนครินทร์	ไม่มี	-	2539 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกผลิต
น.ส.อิตตา สุพร	25	- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฏอุดรธานี	ไม่มี	-	2548 - ปัจจุบัน	หัวหน้าแผนกคลังสินค้า